

คำกล่าวเปิด

พิธีเปิดวันเด็กแห่งชาติและ กีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2562

11 มกราคม 2562

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ดูแลเด็กและผู้มีเกียรติทุกท่าน

ผม รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในงานวันเด็กแห่งชาติ และ กีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2562 ในวันที่

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

สาร

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี

พุทธศักราช 2562

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562

เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ การพัฒนาศักยภาพ จึงต้องเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย ทั้งในด้านการพัฒนาการด้านสติปัญญา ด้านวิชาการ และด้านทักษะทางอารมณ์ อย่างสมดุล พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความกล้าที่จะคิดและทำสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ เพื่อให้เติบโตเป็นคนเก่ง คนดีของสังคม และมีความพร้อมสำหรับการดำรงชีวิตในโลก ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ผมได้มอบคำขวัญว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของพระองค์ในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารีและอุทิศตน เพื่อส่วนรวม รวมทั้งตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยใจที่รักและยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ ดังนั้น เมื่อเด็กและเยาวชนมีจิตอันเป็นสาธารณะประกอบกับความรู้ความสามารถแล้ว ก็จะสามารถ ปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติต่อไป

ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ผมขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติ จงเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับภาระหน้าที่อันสำคัญนี้ ด้วยการตั้งใจขยันศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนตนเอง ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดทักษะและมีประสบการณ์ เพื่อที่จะนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และเพื่อความเจริญมั่นคงของชาติไทย อันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคน

ผมขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน ผู้มีอุปการคุณ ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติและ กีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2562 ครั้งนี้ และขออำนวยการอำนวยพรให้เด็กและเยาวชนที่รักทุกคนจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดงานวันเด็กแห่งชาติและ กีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2562 ณ บัดนี้
